



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ยกระดับหม่อนไหมต้นSoft Powerเพิ่มมูลค่า-รายได้	แนวหน้า
2. รมช.อัคราติดตามความก้าวหน้า อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. รมช.เกษตรฯร่วม'ภูมิพลังแผ่นดิน'เทิดพระเกียรติร.9ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร	แนวหน้า
4. 'อิทธิ'สั่งทำฝนหลวงบรรเทาฝุ่นPM2.5	แนวหน้า
5. คอลัมน์: Economic Thought: กฎป้องกัน 'สหกรณ์' พ้นเสียง-ผันผวนตลาดทุน...	กรุงเทพธุรกิจ
6. รองปลัดฯถกแนวทางช่วยแก้ปัญหาด้านเกษตรภาคใต้	แนวหน้า
7. อ.ส.ค.ลุยต่อต้านคอร์รัปชันร่วมงานระดับประเทศ ชู'FIGHT AGAINST ...	แนวหน้า
8. พบงาน "Co-op Market Fair" พลังสหกรณ์	เดลินิวส์
9. ยกผ้าไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง ดันส่งออกตลาดโลก	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รายงาน: 6 ศูนย์ศึกษา 19 ศูนย์สาขา 221 ศูนย์เรียนรู้ กระจายโอกาส จากมี...	สยามรัฐ
12. "ส้มโอทับทิมสยาม"กระอักซ้ำ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

‘นฤมล’ยกระดับหม่อนไหมต้นSoft Powerเพิ่มมูลค่า-รายได้

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัตน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมชมการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” และการยกระดับสินค้าและบริการมูลค่าสูงของกรมหม่อนไหม ที่เจ.ที.ฟาร์มซิลค์สันกำแพง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่ากรมหม่อนไหมได้บริหารจัดการด้านหม่อนไหมครบวงจร มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 25 ศูนย์ โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ มีภารกิจในการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนา ผลิตพันธุ์หม่อนและไหมไหมพันธุ์ดี เพื่อให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมและดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ครอบคลุมพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน สำหรับ จ.เชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งสิ้น 97 ราย พื้นที่ปลูกหม่อน 205 ไร่

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ที่เราพบคือเกษตรกรยังเข้าสู่อาชีพหม่อนไหมค่อนข้างน้อย และต้นทุนการผลิตในปีแรกค่อนข้างสูง อีกทั้งปัจจุบันผู้ประกอบการมีความต้องการรับซื้อผลผลิตจริงใหม่จากเกษตรกร 5,000 ตันต่อปี แต่เกษตรกรผลิตจริงใหม่ได้เพียง 2,000 ตันต่อปี ยังเป็นการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด กรมหม่อนไหม จึงดำเนินการตามแนวนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อแก้ปัญหาและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ได้เข้าสู่อาชีพหม่อนไหมเพิ่มมากขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ความร่วมมืองานวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไหม เพื่อให้ได้ไหมพันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสม การนำนวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

การถ่ายทอดองค์ความรู้และวางแผนการผลิตร่วมกัน ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้รับซื้อเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตจริงใหม่ได้ 1.2 ตันต่อปี สร้างรายได้ 225,264 บาทต่อปี ปริมาณการผลิตใบหม่อนจำหน่าย 10 ตันต่อปี รายได้ 102,578 บาทต่อปี และยังคงเดินหน้าขยายผลไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น

“ได้เน้นแนวคิดในการบริหารจัดการผลผลิตที่มีเป้าหมายให้เกษตรกร มีรายได้แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาด วางแผนการผลิตร่วมกัน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านนับว่าประสบความสำเร็จในการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากไหมที่ได้มาจากกลุ่มเกษตรกร และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากรังไหมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีชื่อเสียง รวมถึงการนำโมเดล BCG มาใช้ในการผลิตทำให้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้” รมว.เกษตรฯ กล่าว

รถมช.อัคราติดตามความก้าวหน้า อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 ธันวาคม 2567 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสิริพล รักษาเนวศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

พร้อมด้วยนายหนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 นายทวีชัย ไคว์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด 36 ล้าน ลบ.ม. เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงลักษณะของโครงการเป็นเขื่อนดินแบบ (zone type) ทำนบดินยาว 657 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในปี 2570

หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 17,200 ไร่ ฤดูแล้งได้ประมาณ 10,000 ไร่ มีน้ำเพื่อเพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี ทั้งยังส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น



ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,843 ครัวเรือน หรือ 14,626 คน

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด.

รมช.เกษตรฯร่วม 'ภูมิพลังแผ่นดิน' เทิดพระเกียรติร.9 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" โดยมี พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พกจ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี ว่างานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑ ในฐานะที่พระองค์ได้รับการสดุดีให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ตลอดจนแนวพระราชดำริส "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในการดำรงชีวิตที่มั่นคง

ด้าน พ.จ.อ.ประเสริฐ กล่าวว่า งานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" ในปีนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการ "ภูมิพล ดลดิน" ที่แสดงถึงพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตร นำเสนอและถ่ายทอดภูมิปัญญาการจัดการดิน รวมทั้งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายในงานจัดให้เรียนรู้การผสมดินสูตรพิเศษของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นิทรรศการ "ผู้น้อมนำ ภูมิพลังแผ่นดิน" จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจ

'อิทธิ'สั่งทำฝนหลวงบรรเทาฝุ่นPM2.5

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ตามที่ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ได้มอบหมายให้นายราเชน ศิลปะระยะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มปฏิบัติการกิจบรรเทาหมอกควันและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณ กทม. และปริมณฑล ซึ่งภายหลังปฏิบัติการพบว่า ภาพรวมพื้นที่ กทม.มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Aqi) ดีขึ้นจาก 154

ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ) ลดลงเหลือ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับปานกลาง) สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการเช่นเดียวกัน มีพื้นที่เป้าหมายบริเวณ จ.เชียงใหม่ ภายหลังปฏิบัติการพบว่าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Aqi) ดีขึ้น จาก 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงเหลือ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้านนายราเชน กล่าวว่ จากผลปฏิบัติการมีแนวโน้มที่ดีจึงวางแผนปฏิบัติการเชิงรุก และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจากการติดตามค่าคุณภาพอากาศ

พบว่าพื้นที่ภาคเหนือบริเวณ อ.แม่แอน จ.เชียงใหม่ มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 155 และ 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ) จึงให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ วางแผนช่วยบรรเทาในพื้นที่ดังกล่าว ส่วน กทม.และปริมณฑล ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนบินปฏิบัติการช่วยบรรเทาฝุ่นละอองเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน ผ่านการก่อเมฆ เพื่อดูดซับฝุ่นละอองและการสเปรย์น้ำเย็นในอากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และการปฏิบัติการฝนหลวง โดยใช้เทคนิค การดัดแปรสภาพอากาศ 3 เทคนิค



ฝนหลวง : นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้นายราเชน ศิลปะระยะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการกิจฝนหลวงช่วยบรรเทาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เป้าหมายภาคเหนือ บริเวณ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

กฎป้อม 'สหกรณ์' พันเสี่ยง-ผันผวนตลาดทุน เกษตรฯแรงเปล่าปิดกั้นแนะ 10 ปี ปรับแผนได้



ตามที่ได้มีการประกาศกฎกระทรวง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนียน พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามมาตรา 89/2 (8) เกี่ยวกับเรื่องการฝากเงินและการลงทุน สำหรับสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินสูง และมีการลงทุนตามมาตรา 62 ซึ่งสหกรณ์ บางแห่งเกิดข้อกังขาว่าการออกกฎกระทรวง ในครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องเกณฑ์การ กระจุกตัวที่ให้ฝากหรือลงทุนในนิติบุคคล ต่อแห่งได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้น+ ทุนสำรองของสหกรณ์นั้นๆ

รวมถึงข้อจำกัดที่ให้ลงทุนได้ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง จะทำให้สหกรณ์ เกิดผลกระทบในการบริหารจัดการ สภาพคล่องส่วนเกิน เช่น อาจต้องลด ดอกเบี้ยเงินฝากลงหรือจะทำให้เงินทุน ของสหกรณ์ลดลง สมาชิกโยกย้ายเงินฝาก จากสหกรณ์ไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ทำให้เงินไหลออกไปจากระบบสหกรณ์ จนกระทั่งเกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ในภาพรวมของระบบสหกรณ์นั้น

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ หลายแห่งซึ่งมีเงินเหลือ (Surplus) จากการ ทำธุรกิจกับสมาชิกควรมีทางเลือกของเงิน ที่ก่อประโยชน์ตอบแทนที่สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์มิได้ เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปัน การลงทุนของสหกรณ์จึงเป็นเพียงการบริหารสภาพคล่องคงเหลือจากการดำเนิน ธุรกิจกับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากภาระต้นทุน

ทางการเงินของสหกรณ์เท่านั้น อีกทั้ง การลงทุนในตลาดทุนมีความ เสี่ยงและความผันผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กับเงินของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ สมกชิกสหกรณ์จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนด มากำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับ ดังกล่าว ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ 2 กรณี **กรณีที่ 1 สหกรณ์ที่ฝากเงิน หรือลงทุน ในนิติบุคคลต่อแห่งเกิน 10% สามารถ จัดทำแผนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ภายใน 5 ปี** ในช่วงแรกของการปรับตัว อาจยังกำหนดแผนให้มีการซื้อเข้าขาย ออกได้ตามปกติ แต่ต้องไม่เกินยอดเดิม ของนิติบุคคลนั้น

กรณีที่ 2 สหกรณ์ที่ลงทุนเกินกว่า ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง จะมีวิธีการให้ เวลาในการปรับตัว ในลักษณะเดียวกัน กับกรณีที่ 1 ได้ภายใน 10 ปี และสหกรณ์ สามารถเพิ่มทุนเรือนหุ้นได้ทุกเดือน อีกทั้ง เมื่อครบกำหนดสหกรณ์ดำเนินการตาม กฎกระทรวงนี้ไปแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะนำผลการดำเนินการ และ ผลกระทบมาพิจารณาว่าสมควรทบทวน หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์อีกครั้งหรือไม่

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการเงินใน รูปแบบการฝากและการลงทุนภายนอก สหกรณ์ซึ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และกระจายความเสี่ยงในอุตสาหกรรม การเงินการลงทุนของสหกรณ์สอดคล้อง กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทาง เศรษฐกิจ โดยปรับปรุงประเด็นการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยูเนียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อระบบ สหกรณ์เอง

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่

ปัจจุบันสหกรณ์ภาคการเงินมีการขยายตัว ของธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ในรูปแบบของเงินฝากและการซื้อหุ้น ของสมาชิกส่งผลให้การดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีปริมาณสินทรัพย์รวม 3 ล้านล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 8.8% จากการเพิ่มขึ้นของ เงินรับฝากสมาชิก และทุนเรือนหุ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูป ระบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนียนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ **“พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542** ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นบทบัญญัติ ที่กำกับดูแลเป็นการทั่วไปเท่านั้น แต่มิได้ให้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการออกกฎ คำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ควบคุม กำกับดูแลการฝากและการลงทุนของ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนียนไว้เป็นการเฉพาะ

ดังนั้น ในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 จึงมีการแก้ไข เพิ่มเติม หมวด 4/1 ว่าด้วยการดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งมีลักษณะ การดำเนินกิจการในทำนองเดียวกันกับ สถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ มาตรา 89/2 ได้กำหนดให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ ออกกฎกระทรวงเพื่อการกำกับดูแล ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ คือ ประการ ที่หนึ่ง คือแยกการกำกับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งเป็นสหกรณ์การเงินเป็นการเฉพาะ และ ให้อำนาจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงโดยหารือร่วมกับกระทรวง การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการกำกับดูแล

รองปลัดฯตกแนวทางช่วย แก้ปัญหาด้านเกษตรภาคใต้

นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (อุทกภัยภาคใต้) พร้อมด้วย น.ส.ภัทราภรณ์ ไส้เจยยะ และนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ ได้เป็นประธานการประชุมแนวทางการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (อุทกภัยภาคใต้) ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว และผู้ตรวจราชการเขต 5 และ เขต 7 นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม และนายกฤษฎุดตมะเวทิน และ ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 8 จังหวัด ที่สำนักตรวจราชการ และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้จากสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และรับทราบผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานในพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ประธานการประชุมขอให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ หากมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขอให้แจ้งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

อ.ส.ค.ลุยต่อต้านคอร์รัปชันร่วมงานระดับประเทศ ชู'FIGHT AGAINST CORRUPTION' สู้ให้สุดหยุดการโกง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ย้ำจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุดหยุดการโกง” งานนี้มีผู้แทนจากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เข้าร่วม เพื่อแสดงพลังความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระดับประเทศ

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการคอกย้ำเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความตระหนักและให้ความสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ โดยมีการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัดร่วมกันต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมใน



การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ไม้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ อ.ส.ค.ได้จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ และกิจกรรม “รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยการร่วมกันใส่เสื้อขาว แสดงสัญลักษณ์ มือขวากำวางทับที่หน้าอกด้านซ้าย และกำมือขวายื่นไปด้านหน้า ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด

หยุดการโกง”

กิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสในองค์กรอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการสร้าง ความตระหนักรู้ในหมู่นักวิชาการเพื่อให้ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต

นายสมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีนี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ส.ค. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้โปร่งใส พร้อมสนับสนุนสังคมไทยให้ปราศจากการทุจริต โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระดับสากล โดยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกันขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปอย่างยั่งยืน”

พบบาง "Co-op Market Fair" พลังสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน "Co-op Market Fair พลังสหกรณ์ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น By ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด" ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่และปลอดภัย ภายในงานจะมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ในสังกัดสหกรณ์จากจังหวัดต่าง ๆ กว่า 20 บูล์ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค

สำหรับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าสหกรณ์ เครื่องสำอางค์ กลุ่มอาชีพ โครงการหลวง วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตกับเครือข่ายสหกรณ์หรือร้านค้าสหกรณ์ รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ.

ยกผ้าไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง ดันส่งออกตลาดโลก

นายชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม “ผ้า” ให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเห็นโอกาสในการนำผ้ามาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein Food) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยมจากผู้บริโภคที่ใส่ใจการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพให้มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาหาร

ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการกระตุ้นการศึกษาวิจัยพัฒนาขีดความสามารถ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยผลิตผ้าเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากพืชรองรับเทรนด์การบริโภคอาหารโปรตีนจากพืช เพื่อสุขภาพ

ของผูบริโภคยุคใหม่ทั่วโลก และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นอับผลิตอาหารส่งออกไปยังตลาดโลก การสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า ตอบโจทย์กระแสคนรักสุขภาพทั่วโลก อาหารแห่ง



อนาคต (Future Food) โดยประเมินมูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลกอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

“โดยในปี 2568 คาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มผ้าเพื่อเป็นอาหาร (GOOD AQUACULTURE PRACTICES FOR WOLFFIA FARM AS FOOD) หรือ GAqP และ 2. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มผ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ (GOOD AQUACULTURE PRACTICES FOR WOLFFIA

FARMASFEED) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถผลิตผ้าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและการนำไปใช้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ มกอช. ได้มีแผนการดำเนินการนำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผ้าเพื่อเป็นอาหารของไทย



เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ้า พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”



อย่างไรก็ตามได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมกับกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำโครงการนำร่อง การพัฒนาต้นแบบการผลิตผ้าที่มีคุณภาพและโปรตีนสูงตามมาตรฐาน GAQP และการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าเชิงพาณิชย์ให้กับวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชนสร้างชุมชนเกษตรกรต้นแบบ และสร้างความเชื่อมั่นในเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าโปรตีนจากผ้าจะเป็นโปรตีนทางเลือกที่สามารถสร้างโอกาสการแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป.



เกษตรวันนี้.....● เดือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันให้เฝ้าระวังโรคร้างเฝ้า ที่สามารถพบได้ในระยะเจริญเติบโตทางต้น มักแสดงอาการเริ่มแรก ใบเหี่ยวและม้วนเป็นหลอดสีเขียวเหลือง และลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดจนแห้งตายทั้งต้น บริเวณโคนต้นและหน่อที่แตกออกมาใหม่มีลักษณะน้ำน้ำตาลเข้มถึงดำ.....● เมื่อผ่าลำต้นตามขวางจะพบเมือกของแบคทีเรียไหลซึมออกมาเป็นสีขาวขุ่น ลำต้นเน่า และหลุดออกจากเหง้าได้ง่าย อาการบนเหง้ามีลักษณะฉ่ำน้ำสีคล้ำ ต่อมาเหง้าจะเน่าในที่สุด.....● เกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลง และรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นขมิ้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคร้างเฝ้า ให้ขุดต้นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรค จากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค หากเกษตรกรจะปลูกขมิ้นในฤดูถัดไป ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคร้างเฝ้า และควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี.....●

นายกฯ หล้าปลี



6 ศูนย์ศึกษา 19 ศูนย์สาขา 221
ศูนย์เรียนรู้ กระจายโอกาส
จากมีถิ่น มีใช้ สู่อะเซียน >8



6 ศูนย์ศึกษา 19 ศูนย์สาขา 221 ศูนย์เรียนรู้ กระจายโอกาส จากมีถิ่น มีใช้ สู่อะเซียน

“ ได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา 6 แห่ง
กับ 19 ศูนย์สาขา ทั่วประเทศ
เพื่อศึกษาวิจัย ทดลอง ตามบริบท
ของสังคม และภูมิประเทศ ”



รายงาน

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุต

สาหะ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง
ให้แก่ประเทศ

สิ่งที่เป็นประจักษ์ คือ พระปรีชา
สามารถที่สมบูรณ์แบบและล้ำยุคสมัย เพื่อ
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายบรรลอรุดรประโยชน์
สูงสุด ผ่านการสร้างระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม
ใน 3 องค์ประกอบที่ตอบโจทย์ ทำอะไร
ทำไม และอย่างไร พระองค์ได้พระราชทาน
พระราชดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการ

พัฒนา 6 แห่ง กับ 19 ศูนย์สาขา ทั่ว
ประเทศ เพื่อศึกษาวิจัย ทดลอง ตามบริบท
ของสังคม และภูมิประเทศ ทรงแนะนำ
ทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างการ
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ขั้นต้น และให้เกษตรกรร่วมกันในรูปแบบ
ของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อดำเนินการผลิต การ
ตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ และการ
ศึกษา จากนั้นขยายผลพัฒนาต่อยอด ก่อ
เกิดประโยชน์แก่ชาวไทยอย่างอเนกอนันต์



จวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกด้านเพิ่มขึ้น เพื่อความกินดีอยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิตของประชาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนรายอื่นๆ ได้เข้าถึงโอกาสอย่างกว้างขวาง ในผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการขยายเสริมเพิ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ ขึ้น มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว จำนวน 221 แห่ง (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567) ซึ่งมีองค์ความรู้หลายสาขา ได้แก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ประมง ปศุสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ

“มีการจัดตั้งอาคารร้านจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4

แห่ง ประกอบด้วย ร้านสิริพัฒนภัณฑ์

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

จ.จันทบุรี ร้านเลิศพัฒนภัณฑ์ ณ ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร ร้านบวรพัฒนภัณฑ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี และร้านพิบูลเกษตรภัณฑ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ จ.นราธิวาส ซึ่งในปี 2567 สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พัฒนาต่อยอดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ศูนย์สาขา และเกษตรกรขยายผล ให้ได้รับเลขที่จัดแจ้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. จำนวนกว่า 70 รายการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และเกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น” นางสุพร ตรีนรินทร์ กล่าว

นับเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างสมดุลทั้งด้านวัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความยั่งยืนมากกว่าการหวังผลระยะสั้น ผลที่พึงปรากฏในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ว่าการพัฒนาที่สมบูรณ์นั้นต้องไม่เพียงมุ่งเน้นแต่การสร้างรายได้ แต่ต้องคำนึงถึงการที่จะทำให้ “ชีวิตของแต่ละคน มีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข” เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีการแบ่งสรรประโยชน์จากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อเกิดความสมานฉันท์ในสังคม และความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึงสืบไป



“ส้มโอทับทิมสยาม” กระอักซ้ำ น้ำท่วมนครฯหนักชั่งชั่งนานจนร่อแร่ยังโดนกดราคาอีก

นครศรีธรรมราช - สวนส้มโอทับทิมสยามผลผลิต GI กระอักซ้ำ..โดนน้ำท่วมหนัก-ชั่งชั่งนานทำต้นส้มโอร่อแร่หลายผ่ายังระดมเร่งสูบน้ำกู้พื้นที่ พ่อค้าคนกลางยังกระหน่ำกดราคาหนัก บางรายจำใจปล่อยผลผลิตทิ้งคาสวน

สถานการณ์ภัยพิบัติที่นครศรีธรรมราชยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรอย่างหนัก หนึ่งในนั้นคือส้มโอทับทิมสยาม ผลผลิต GI ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ ที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 5 พันไร่ ในพื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตจากน้ำท่วมซึ่งเป็นเวลาานมากกว่า 1 สัปดาห์แล้ว

ซึ่งภาพมุมสูงจะพบว่า ยังมีน้ำท่วมขังแบบชแอ่นนานในพื้นที่สวน ในขณะที่ดินส้มโอทับทิมสยามจำนวนมากรอการเก็บเกี่ยว ตามการวางแผนการตลาดในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงตรุษจีนที่กำลังใกล้เข้ามา

อย่างไร้สวัสดิ์สุข อยู่ในสภาพต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. แม้พื้นที่นี้จะถูกเตรียมการระบบน้ำอย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่น้ำท่วมระลอกนี้มีปริมาณน้ำสูง การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้ประสบปัญหาการระบายน้ำจากหลายปัจจัย ทำให้พื้นที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะสวนส้มโออยู่นานไปมากกว่านี้ทำให้สภาพของต้นและการผลิตผลเกิดปัญหาแน่ ระบายทั้งการทิ้งผลตามธรรมชาติของต้นที่ต้องทิ้งผลเพื่อความอยู่รอด หรือย่นต้นไปเหลือ และหากนานไปยิ่งกว่านั้นจะถึงขั้นยืนต้นตาย

นางอัมพร สวัสดิ์สุข หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สวนส้มโอทับทิมสยาม ระบุว่าในสวนของตัวเองและเครือข่ายยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้เนื่องจากรอเข้าสู่ปีใหม่และตรุษจีน มีการวางแผนระบายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วปริมาณน้ำมาก อีกอย่างคือแม้ว่าจะท่วมไม่ได้หมายความว่าผลผลิตจะด้อยคุณภาพลงรสชาติไม่ได้แตกต่าง ยังคงมีคุณภาพสมบูรณ์แบบ แต่ปัญหาตามมาคือพ่อค้าคนกลางอาศัยช่วงน้ำท่วมกดราคาส้มโอลงไปอีกขณะนี้เหลือแค่ผลละ 30-50 บาท บางสวนตัดสินใจปล่อยทิ้งไม่ขายไม่ยอมถูกกดราคา

ส่วนความพยายามในการกู้พื้นที่สำคัญนี้โดยการเร่งระบายน้ำยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดปัญหาอุปสรรคจากการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทันเวลาตามจุดสูบน้ำสำคัญต่างๆ ขณะที่นายสมชาย สิทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการฯที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เร่งรัดสำนักชลประทานที่ 15 และผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่แล้วให้เร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม.